

ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

ร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ และการรายงาน ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ.

๑. หลักการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ และการรายงาน ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยบุคลากรเฉพาะประจำสถานประกอบการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ต้องจัดทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปีตามแบบ บฉ.๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป

ต่อมากระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายที่จะให้การรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำรายงาน อันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโรงงานที่ต้องรายงานข้อมูลให้ภาครัฐ จึงมีการปรับปรุงการรายงานให้เป็นการรายงานผ่านระบบการรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (i-Single Form) เช่น รายงานของกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน และรายงานของกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้น จึงทำให้การทำรายงาน บฉ.๖ ของผู้ประกอบการโรงงานต้องรายงานผ่านระบบ i-Single Form ทั้งนี้ กรอ. ได้มีการออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการโรงงานต้องรายงานข้อมูลสารเคมีอันตรายที่มีการเก็บหรือใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ ปีละหนึ่งครั้ง โดยให้รายงานภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับการกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องรายงานตามแบบ บฉ.๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป

ร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ และการรายงาน ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. เป็นการขยายเวลาให้บุคลากรเฉพาะประจำสถานประกอบการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ต้องจัดทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปีตามแบบ บฉ.๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายนของปีถัดไป เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการทำรายงานของผู้ประกอบการ

๒. วิธีการรับฟังความคิดเห็น และกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ และการรายงาน ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ ช่องทาง ประกอบด้วย ระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.law.go.th) และเว็บไซต์ กรอ. (www.diw.go.th) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว

๓. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

เมื่อสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นมีจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ดังนี้

๓.๑ ผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จำนวนที่ตอบ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	แสดงความคิดเห็น	ผู้เยี่ยมชม
๙	๘	๑	๒	๓๓๕

๓.๒ ผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th)

จำนวนที่ตอบ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	แสดงความคิดเห็น	ผู้เยี่ยมชม
๖	๖	๐	๑	๖๖

๔. สรุปประเด็นความคิดเห็น

หลังจากเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ และการรายงาน ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. มีผลการแสดงความคิดเห็นและคำชี้แจงเหตุผล สรุปได้ดังนี้

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม	ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจงเหตุผลของผู้เสนอร่างกฎหมาย
คำถาม ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการกำหนดให้ร่างประกาศนี้ มีผลใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป		
บุคลากรเฉพาะฯ	เห็นด้วย จะได้ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน	-
บุคลากรเฉพาะฯ	ไม่เห็นด้วย กฎหมายใหม่มีความประสงค์ให้รายงาน บฉ.๖ ในระบบ I-Single form แต่กระทรวงอุตสาหกรรมควรตระหนักถึงปัญหาที่มีมาตลอดตั้งแต่การเริ่มใช้งานระบบ I-Single Form นั่นคือ ระบบไม่สามารถรองรับ Traffic ที่มากในสเกลผู้ประกอบการทั่วประเทศได้ เพราะในการใช้ I-Single form พบปัญหาตลอด ในช่วงถึงรอบการรายงานต่างๆ การเอา บฉ.๖ เข้าไปรวมอีก ก็ยังทำให้จำนวนผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีก ยังไม่นับรวมว่า ฝ่ายผู้ประกอบการต้องเข้าไปลงทะเบียน รอเพิ่มกิจการ รอเพิ่มโรงงาน เพื่อเป็นลูกค้ากระทรวงอีก เหมือน Double ผู้ใช้งานเข้าไปอีก	กรมโรงงานฯ ขอรับประเด็นปัญหาและความคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณา ซึ่งในปัจจุบันระบบ I-Single Form ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้ประกอบการจำนวนมากพร้อมๆ กัน

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม	ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจงเหตุผลของผู้เสนอร่างกฎหมาย
<p>คำถาม ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการปรับปรุงการกำหนดระยะเวลาการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปีตามแบบ บฉ.๖ จากเดิม “ให้รายงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป” เป็น “ให้รายงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายนของปีถัดไป”</p>		
<p>บุคลากรเฉพาะฯ</p>	<p>ก็ในเมื่อการรายงานมันพ่วงกับรายงาน I-Single form ในแต่ละเดือน ซึ่งกำหนดให้รายงานในวันที่ ๑๕ มันก็คือการบังคับให้รายงานภายในวันที่ ๑๕ อยู่แล้วไหม ทำไมไม่กำหนดไปเลย ว่าจะให้รายงานตามระยะเวลาที่ I-Single form กำหนด ผู้ประกอบการมานั่งตีความเถียงกันเองทีไรรอบนี้ไม่ใช่แค่บฉ.๖ นะ แต่หมายถึงรายงานอื่นๆ ด้วย เช่น รายงานสารเคมีประจำปี รายงานกากฯ เป็นต้น</p>	<p>การรายงาน บฉ.๖ ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นการรายงานภายในวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป แต่เพื่อลดความซ้ำซ้อนกับรายงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขยายระยะเวลาให้รายงาน บฉ.๖ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายนของปีถัดไป ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการไม่ต้องรายงานซ้ำซ้อนกันอีก</p>
<p>นางสาวพิชญา สู่ทรัพย์ บริษัท นากาซิม่า รับเบอร์</p>	<p>ควรตรวจสอบให้ผู้ที่จับสาขาเคมี อยู่ในกลุ่มเคมีทั้งหมด ให้ขึ้นทะเบียนเป็น บฉ.เท่านั้น เพื่อความเป็นมาตรฐานในอาชีพ</p>	<p>การกำหนดคุณสมบัติการเป็นบุคลากรเฉพาะได้กำหนดไว้ในประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้ในหมวด ๑ ข้อ ๕ เพื่อเป็นการให้โอกาสกับผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอยู่แล้ว ให้สามารถจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะได้ และลดภาระผู้ประกอบการในการจ้างบุคลากรใหม่มาประจำสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแต่อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวต้องผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด</p>